

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 75/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 29 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy - Trưởng ban chỉ đạo dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì tại buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Korea Eximbank

Ngày 25/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy - Trưởng ban chỉ đạo dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Korea Eximbank về các nội dung liên quan đến dự án. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban chỉ đạo dự án và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe chủ đầu tư dự án (Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ) báo cáo tổng thể tình hình thực hiện dự án, các nội dung Ngân hàng Korea Eximbank quan tâm; ý kiến phát biểu của đại diện Ngân hàng Korea Eximbank và các thành viên Ban chỉ đạo dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Ngày 03/8/2016, Ban chỉ đạo dự án đã nghe Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, kết thúc buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 65/TB-UBND ngày 05/8/2016 chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay việc triển khai thực hiện các nội dung kết luận còn rất chậm, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án và các đơn vị tư vấn thiết kế chưa được đề cao, thiếu sự sát sao trong tổ chức thực hiện, dẫn đến tiến độ lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế cơ sở và dự án điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu (yêu cầu xong trước 31/8/2016). Do đó, yêu cầu chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ) và các đơn vị tư vấn thiết kế dự án nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo chất lượng công trình; yêu cầu Chủ đầu tư, các sở, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế cơ sở, tổng dự toán, dự án điều chỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án xong trước ngày 30/9/2016; trường hợp đơn vị tư vấn không đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ có trách nhiệm thống nhất với Ngân hàng Korea Eximbank tiến hành chấm dứt hợp đồng, thay thế đơn vị tư vấn thiết kế công trình để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo hiệp định đã ký kết.

2. Về điều chỉnh tỷ lệ nội tệ - ngoại tệ: Trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư tính

toán tỷ lệ nội tệ (hàng hóa mua trong nước) - ngoại tệ (hàng hóa mua nước ngoài), trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính xem xét đàm phán với nhà tài trợ để điều chỉnh tỷ lệ nội tệ - ngoại tệ của hiệp định và hợp đồng đã ký kết.

3. Về công tác giải phóng mặt bằng: Sau khi dự án điều chỉnh nêu trên được UBND tỉnh phê duyệt, yêu cầu các sở, ngành và UBND thành phố Việt Trì tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 15/10/2016.

4. Về công tác cấp phép: Yêu cầu Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép theo quy định; UBND thành phố Việt Trì có trách nhiệm thẩm định, cấp phép thi công ngay đối với những tuyến ống không phải điều chỉnh; đối với những tuyến ống phải điều chỉnh tiến hành thẩm định, cấp phép ngay sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh.

5. Các nội dung khác: Yêu cầu Chủ đầu tư, các sở, ngành và UBND thành phố Việt Trì phối hợp chặt chẽ, triển khai khẩn trương, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 65/TB-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh.

6. Đề nghị Ngân hàng Korea Eximbank phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo chủ đầu tư dự án và đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm túc nội dung số 1 của văn bản này.

- Đề nghị Ngân hàng Korea Eximbank xem xét, bổ sung vốn vay không hoàn lại hoặc bố trí từ chi phí dự phòng của dự án để giúp tỉnh thực hiện vận động tuyên truyền đấu nối. Trên cơ sở thống nhất nguồn kinh phí tuyên truyền đấu nối với phía ngân hàng, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh, của thành phố Việt Trì tổ chức vận động, tuyên truyền người dân đấu nối nguồn nước thải vào dự án.

- Đề nghị Ngân hàng Korea Eximbank - Văn phòng Hà Nội có kiến nghị với Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam về việc đẩy nhanh tiến độ cấp vốn, đảm bảo cấp vốn dự án theo hiệp định đã ký kết.

- Sau khi kết thúc giai đoạn I của dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, đề nghị Ngân hàng Korea Eximbank quan tâm tạo điều kiện cho tỉnh Phú Thọ được tiếp tục thực hiện tiếp giai đoạn II của dự án.

Vậy, thông báo đề các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Khổng Danh Đạt